

บทที่ 19

คริสตจักรเกิดขึ้นได้อย่างไร

เป้าหมาย - คริสตจักรเกิดขึ้นตามน้ำพระทัยและแผนการณ์ของพระเจ้า โดยตรง ไม่ได้เกิดขึ้นโดยบังเอิญ หรือโดยแรงผลักดันทางประวัติศาสตร์ หรือสังคม

ข้อพระธรรม - มัทธิว 16/18 กิจการ 1/21-2/14

อรัมภบท - คริสตจักร บางครั้งเรียกว่า โบสถ์, โรงสวด, โรงธรรม วันอาทิตย์, หรือพระวิหาร

ในพระธรรมกิจการ บันทึกถึงการเริ่มต้น และความเป็นมาของคริสตจักร เป็นเรื่องที่น่าสนใจ โดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนต้น ๆ เป็นเรื่องที่น่าศึกษามาก คริสตจักรเริ่มต้นจากคนกลุ่มน้อยที่มีความเชื่อในพระเยซูคริสต์ และต่อมาได้ขยายไปทั่วโลก ไม่ใช่ศตวรรษกำลังหรือสภานิติบัญญัติของมนุษย์ แต่ด้วยฤทธิ์เดชของพระวิญญาณบริสุทธิ์

1. คริสตจักรเกิดขึ้น หรือก่อตั้งขึ้นตามแผนการณ์ของพระเจ้า มธ.16/18

1) พระเยซูคริสต์เป็นผู้ก่อตั้งคริสตจักรของพระองค์ขึ้น

คริสตจักรตามแบบของพระคัมภีร์ใหม่ เป็นคริสตจักรที่ตั้งขึ้นโดยพระเยซูคริสต์ ในปัจจุบันนี้ เมื่อเราตั้งคริสตจักรขึ้น เราต้องแน่ใจว่า เป็นแผนการณ์และเป็นน้ำพระทัยของพระเจ้า ไม่ใช่ตั้งขึ้นตามความต้องการของเราเอง หรือเพื่อเกียรติยศ ชื่อเสียงของผู้ใด

เราจะสังเกตเห็นได้ว่า ในพระคัมภีร์ตอนนี้ พระเยซูคริสต์ว่า "เราจะตั้งคริสตจักรของเราขึ้น"

2) คริสตจักรประกอบด้วย "คนที่มีความเชื่อและไว้วางใจในพระเยซูคริสต์"

เมื่อพระเยซูคริสต์ว่า "บนศิลานี้ เราจะตั้งคริสตจักรของเราขึ้น" ไม่ใช่หมายความว่า พระองค์จะใช้เปโตรเป็นรากฐานของ

คริสตจักร แต่หมายความว่า โดยความเชื่อ และการยอมรับ ของเปโตร
 ที่ว่า "พระเยซูเป็นพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า" บนรากฐานแห่ง
 ความเชื่อ และการยอมรับนี้แหละ ที่พระเยซูตั้งคริสตจักรขึ้น

ดังนั้น คริสตจักรจึงประกอบไปด้วย บุคคลที่ "เชื่อ" และ
 "ไว้วางใจ" ในพระเยซูคริสต์ และยอมรับว่า พระองค์คือ "พระบุตร
 ของพระเจ้า" ถ้าปราศจาก รากฐานนี้ คริสตจักรที่มนุษย์ตั้งขึ้น ก็ไม่ใช่
 คริสตจักรที่แท้จริง แต่เป็นเพียง สมาคม สโมสร หรือ ชมรม ธรรมดา
 เท่านั้น

ความสัมพันธ์ระหว่าง พระคริสต์ และ คริสตจักร

พระเยซู ช้อคริสตจักรด้วยพระโลหิตของพระองค์

พระเยซู ทรงสิ้นพระชนม์ เพื่อให้คริสตจักรมีชีวิต

พระเยซู ทรงแสวงหาคริสตจักร ให้เป็นเจ้าสาว
 ที่บริสุทธิ์ผุดผ่องของพระองค์

พระเยซู เป็นรากฐานอันเดียว ของคริสตจักร

แซมมูเอล เจ. สโตน

2. บทเรียนสำคัญจากคริสตจักรในยุคแรก กิจการ 1 / 12 - 26

1) ความเอาจริงเอาจัง ในการอธิษฐาน

ตลอดหนังสือกิจการ เราจะเห็นว่าคริสตจักรยุคแรก

อธิษฐานวิงวอนกันอย่างเอาจริงเอาจัง พวกเขาอธิษฐาน เรื่องอะไรบ้าง

ก. ขอให้พระเจ้าเตรียมทางสำหรับงานของเขา คือขอการทรง
 นำก่อนที่จะลงมือ ทำอะไร

ข. ขอให้เขามีท่าที และความศรัทธาที่ถูกต้อง ไม่ใช่ทำงานเพื่อ
 เชื้อเลี้ยง เพื่อให้คนชมเชย หรือเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัว

ค. ขอฤทธิ์อำนาจฝ่ายจิตวิญญาณ การรับใช้พระเจ้า ไม่อาจ
 สำเร็จได้โดย กำลังกาย หรือกำลังสติปัญญา ของมนุษย์อย่างเดียว แต่
 ต้องอาศัยฤทธิ์เดชของพระเจ้า

คริสตจักรของเราในปัจจุบันนี้ ควรระลึกถึงบทเรียนดังกล่าว นี้อยู่เสมอ เพื่อเราจะเสริมสร้างคริสตจักรของเราให้เข้มแข็ง และสามารถนำคนเป็นจำนวนมาก ให้มาพบกับความรอดพ้น และชีวิตใหม่

2) คริสตจักรยุคแรก มีเป้าหมายชัดเจน ในการแสวงหาน้ำพระทัยของพระเจ้า ข้อ 18-20

ก. พวกเขามีความแน่ใจว่า คริสตจักรถูกก่อตั้งขึ้น ตามคำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิม และเป็นไปตามแผนการของพระเจ้า ในบทเรียน ชุดที่ 1 เราได้เรียนถึง คำพยากรณ์ในพระคัมภีร์เดิม สำเร็จในพระคัมภีร์ใหม่อย่างไร มาแล้ว การตั้งคริสตจักร ก็เป็นส่วนหนึ่ง ของความสำเร็จ ดังกล่าว

ข. พวกสาวกรุ่นแรก อุตสาหะ กายใจ กำลัง สติปัญญา และความสามารถ อย่างเต็มที่ ในการเสริมสร้างคริสตจักรของพระเจ้า มีเป็นจำนวนมากที่ทองทนทุกขทรมาร บ้างก็ยอมสละสิ่งสารพัด รวมทั้งชีวิตของตนเอง เพื่อคริสตจักรจะได้คงอยู่

ค. ในปัจจุบันนี้ พวกเราควรมี ความเชื่อ และ ความเสียสละแบบเดียวกันนี้ เพราะโดยทางคริสตจักรนี้แหละ น้ำพระทัยและแผนการของพระเจ้าในโลกนี้ จะสำเร็จลงได้

3. พระเจ้าทรงส่งแกงดูทธิอ่านาจของพระองค์ผ่านทางคริสตจักร

กิจการ 1/12-26

ในวันเพนเทคอส เมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จลงมาสถิตย์อยู่กับคริสเตียน เขาเหล่านั้นประกอบไปด้วยดูทธิอ่านาจจากพระเจ้า ทำให้คนทั้งหลายพากันเกรงกลัว และสรรเสริญพระเจ้า ข้อ 6

ก. พวกสาวกได้ทำการอัครจรรยา หมายถึงสำคัญ และมหิทฺธิฤทธิ์หลายประการ

ข. คนจากหลายชาติ หลายภาษาที่ร่วมประชุมกันในวันนั้น ได้ฟังการประกาศพระกิตติคุณ เป็นภาษาของเขาเอง

พระคัมภีร์บางฉบับแปลว่า ภาษาแปลก ๆ และกล่าวต่อไปว่า

เขาได้ฟังพระกิตติคุณเป็นภาษาของเขาเอง ทั้ง ๆ ที่พวกเขาไม่เคยมีความรู้ในภาษานั้น ๆ มาก่อน ดังนั้นภาษาแปลก ๆ ในที่นี้ จึงไม่ใช่ภาษาที่ไม่มีใจความ แต่เป็นภาษาที่คนเหล่านั้น ฟังแล้วเข้าใจ ในวันนั้นมีคนกลับใจถึง 3,000 คน

ค. เกิดการเปลี่ยนแปลงขึ้นในท่ามกลางคนที่เชื่อ

หลังจากพระเยซูเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แล้ว ก่อนที่พระวิญญาณบริสุทธิ์จะเสด็จมา พวกเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยความกลัว แต่หลังจากพระวิญญาณเสด็จมาประทับกับเขาแล้ว เขากลายเป็นคนที่มีความเชื่อเข้มแข็ง และกล้าหาญอย่างอัศจรรย์ ชีวิตของเขาเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือ

คริสตจักรยุคแรก

คริสตจักรยุคแรก มีจุดเด่นที่น่าสังเกต 3 ประการ

1) มีใจกว้าง 2) อธิษฐาน 3) มีฤทธิ์อำนาจ

ข้อท่องจำ "ซีโมน เปโตร ทูลตอบว่า พระองค์คือพระคริสต์ พระบุตรของพระเจ้า ผู้ทรงพระชนมอยู่เป็นนิรันดร์" มธ.16/16

ข้อควรจำ ถ้าคริสตจักรในยุคนี้ จะต้องมีใจลงเรียนรู้อะไรสักอย่างของคริสตจักรในยุคแรก และนำมาใช้ อะไรจะเกิดขึ้นกับคริสตจักรของเรา คริสตจักรที่ไม่ทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้า ก็เท่ากับลดฐานะของตน ลงเป็นสมาคม หรือสโมสร ธรรมดา ๆ

ภาคปฏิบัติ ให้นักศึกษาในชั้นอภิปรายกันว่า เป็นเพราะเหตุใด คริสตจักรยุคแรกจึงเจริญและเข้มแข็ง ทั้ง ๆ ที่เขาไม่มี ทุนทรัพย์ เครื่องมือ คำหีบคำรา และนักวิชาการ เหมือนกับสมัยนี้